



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ mthai</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คัดข่าวกรองคน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงสาระสำคัญของประกาศสธ.ที่แก้ไข ว่า กัญชาและกัญชง ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่กำหนดยกเว้นให้เฉพาะเปลือกแห้ง แก่นลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งของกัญชาและกัญชง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แก่นลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ไม่เป็นความผิด และยังกำหนดให้ช่วง 5 ปีแรก ต้องเป็นการผลิตในประเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอางซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด CBD เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง เข้ามาในประเทศอย่างเสรี จึงขอเตือนประชาชน อย่าเข้าใจผิด เพราะกัญชาและกัญชงยังคงมีสถานะเป็นยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ต่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ได้รับยกัญชาตำรับศุขไสยาสน์จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ แล้ว 1,500 ซอง ทอยส่งไปรพ.ที่เปิดคลินิกกัญชานำร่อง 10 แห่ง แห่งละ 150 ซองแล้ว โดยข้อมูลตลอดกระบวนการจัดส่ง และกระจายยกัญชาทางการแพทย์จะรายงานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสธ.ทั้งหมด</p> <p>-ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) กล่าวว่า ยาศุขไสยาสน์ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ ช่วยให้เจริญอาหาร ผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจโดยแพทย์แผนไทย และทุกรายต้องได้รับการติดตามผลทุก 7 วัน, 15 วัน โดยผู้ป่วยต้องผ่านการใช้ยาตัวอื่นมาแล้วไม่ได้ผลเท่านั้น</p> <p>-เสนอว่า ถือว่ามาถูกทางทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และ อภ. ที่เดินหน้ากัญชาเพื่อ การแพทย์ ส่วนสายเขียว-สายควันเล็กฝันหวานถึงกัญชาเสรีได้ เพราะนโยบายทุกระดับยังชัดเจนว่าเดินหน้ากัญชาเสรี ทางกรมการแพทย์ ให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทั้งปลูก-ผลิต-สกัด-รักษา</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ newtv</p>	<p>เตรียมรับมือพายุโพดุล</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์ความเสียหายที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประเมินความเสียหายจากอุทกภัยในภาคอีสาน และประสานความช่วยเหลือ พร้อมทั้งหามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยจุดแรกจะเดินทางไปยังจุดพักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง จากนั้นจะเดินทางไปยังจุดพักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านโค่นูน ต.นาแซง รพ.สต.บ้านโค่นูน และเดินทางมาที่ สสจ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นประธานการประชุม VDO Conference เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยของเขตสุขภาพที่ 7</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบราชอาณาจักร</p>	<p>งบฯ ซื้อมือถือเก่าสวมอง</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผช.เลขาธิการ รมช.สธ. นพ.เฉลิมพล สุคนธ์ผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต และนายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ปธ.คณะกรรมการพัฒนา รพ.วชิระภูเก็ต เผยว่า ปลัด สธ. ได้แจ้งการอนุมัติงบช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ กล้องไมโครสโคปที่ใช้ในการผ่าตัดสวมองเป็นเงิน 10 ล้านบาท รวมกับเงินที่รพ.วชิระภูเก็ต มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ กล้องดังกล่าวต้องซื้อจากต่างประเทศใช้เวลาอย่างน้อย 120 วัน</p> <p>ด้าน นพ.เลอศักดิ์ สีนะนิธิกุล รอง ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า กล้องที่ใช้ในการผ่าตัดในปัจจุบันยังคงใช้งานได้ แต่อาจจะมีปัญหาของกล้องตามสภาพที่ใช้มาอย่างยาวนาน และยังมีกล้องสำรองที่มีขนาดเล็กที่ยืมมาจาก รพ.ป่าตอง</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>รายชื่อยาห้ามนำเข้าญี่ปุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีคนไทยถูกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นควบคุมตัวเนื่องจากนำยาแก้ปวดชนิดหนึ่งเข้าประเทศ ว่า ยาดังกล่าวมีส่วนผสมต้องห้ามภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น และขอเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นว่าห้ามนำยาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 11 รายการ อ้างอิงรายชื่อยาจากเว็บไซต์สถาน</p>

	<p>กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครซีแอตเทิล ได้แก่ 1.TYLENOL COLD 2.NYQUIL 3.NYQUIL LIQUICAPS 4.ACTIFED 5.SUDAFED 6.ADVIL COLD & SINUS 7.DRISTAN COLD/"NO DROWSINESS" 8.DRISTAN SINUS 9.DRIXORAL SINUS 10.VICKSINHALER 11.LOMOTIL เข้าประเทศโดยเด็ดขาด</p> <p>ภก.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ ออ. แนะนำผู้ที่จะต้องนำยาติดตัวไปประเทศญี่ปุ่นให้นำใบรับรองแพทย์ติดตัวไปด้วย และที่สำคัญอย่าแกะยาออกจากแผงบรรจุยาที่มีชื่อยาระบุไว้ และปริมาณไม่ควรเกินการใช้ 30 วัน กรณีที่จำเป็นต้องใช้เกิน 30 วัน หรือเป็นยาที่มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษที่ใช้ทางการแพทย์ ต้องมีมาตรการควบคุมเป็นกรณีพิเศษ ต้องทำเรื่องขอและได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้รักษาเฉพาะตัวก่อนออกเดินทาง</p>
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p>กรณีอาหารเป็นพิษ จ.บุรีรัมย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑิต สฤษฏีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนโรคและผลชันสูตรนักเรียนหญิงอายุ 16 ปี ชั้น ม.4 ที่เสียชีวิตด้วยอาการท้องร่วงรุนแรง ว่า ผู้เสียชีวิตมีภาวะท้องผูกเรื้อรัง ตรวจพบลำไส้ขยายตัวผิดปกติ จึงคาดการณ์ว่าอาจได้รับเชื้อโรคเข้าร่างกายจนเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ช็อกและเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้ว่ามาการกินส้มตำปลาร้า เพราะแม่ของเด็กและลูกค้ารายอื่นๆ ไม่มีอาการ เบื้องต้นได้เก็บตัวอย่างวัตถุบิรณ สัมตำ ภาชนะและสารคัดหลั่งทางทวารหนักของแม่ค้าไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ. นครราชสีมา และรพ.บุรีรัมย์แล้ว พร้อมสั่งให้ติดตามเฝ้าระวัง ผู้ป่วยในพื้นที่ที่อาจมีอาการคล้ายกัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.กองร้องทุกข์ ในฐานะ หน.ชุดปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค สตช. นำกำลังจับกุม นายสุวัฒน์ อนุบรรหาร อายุ 48 ปี พร้อมของกลางบุรีไฟฟ้า 39 ตัว หัวบุรีไฟฟ้า 75 หัว น้ยา 209 ขวด และปืนบีบีกัน 3 กระบอก ขณะวางขายของกลางอยู่ในตลาดกรีนเดย์ ถนนพระราม 2 กทม. คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ดำเนินคดีเป็นผู้ขายหรือจัดหาด้วยประการใด ๆ ซึ่งสินค้าบุรีไฟฟ้าฯ และจำหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch